



28 เมษายน วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

67 **มศว**

ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000

ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที 13 เดือนกันยายน หน้า 13 มูลค่าข่าว 97,556.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

■ องค์การค้ำหวัง10%เปิดอ่านก่อนเรียน-จับมือ'มศว'ทำe-Bookเข้าถึงง่าย

หนังสือเรียนปี60ถึงมือร.ก่อนปิดเทอม

เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59 พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการ จัดส่งหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา2560ว่า ตนได้มอบนโยบายให้องค์การค้ำ หวัง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ และสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการ ศึกษา(สกสค.) จัดส่งหนังสือเรียนให้ถึงมือ เด็กก่อนเปิดภาคเรียนหลังจากที่ปีการศึกษา 2559 สามารถทำได้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มา ทำให้แทบจะไม่มีการร้องเรียนว่าเปิดเทอม แล้วเด็กยังไม่มหนังสือเรียน แสดงให้เห็นว่า องค์การค้ำ หวัง สามารถแก้ปัญหาการบริหาร จัดการเรื่องการจัดส่งหนังสือได้ ดังนั้น ปี การศึกษาหน้า ตนจึงได้เข้าไปอีกว่าจะต้อง จัดส่งหนังสือเรียนให้ถึงมือเด็กเร็วที่สุดเท่า ที่เป็นไปได้ ซึ่งทางองค์การค้ำ หวัง ก็รับว่า จะพยายามจัดส่งให้เร็วขึ้น เพราะฉะนั้น ถ้า สามารถถึงมือเด็กก่อนเปิดเทอมได้ตนก็ถือว่า เป็นกำไร เพราะเด็กจะได้มีเวลาอ่านหนังสือ ก่อนเปิดเรียน

นายธนศพล ธนบุญวัฒน์ ประธาน คณะทำงาน รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า องค์ การค้ำ หวัง ได้ปรับระบบการจัดส่งโดยใช้บริการ ไปรษณีย์ไทย และบริษัทเอกชนมาช่วยกระจายหนังสือสำหรับปีการศึกษาหน้าก็จะพยายามส่งหนังสือให้ได้ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อ เด็กจะได้นำหนังสือไปอ่านก่อน อย่างน้อย ขอให้เด็กร้อยละ 10 ได้อ่านก่อนก็ถือว่าประ

สบความสำเร็จแล้วซึ่งผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิ รูปการศึกษาด้วยอย่างไรก็ดี ขณะนี้องค์การ ค้ำ หวัง ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ (มศว) จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เพื่อให้เด็กสามารถเข้าถึงตำราเรียน ได้มากขึ้นด้วย

ด้าน ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขา ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) รักษาการ ผอ.องค์การค้ำ หวัง องค์การค้ำ หวัง มีความพร้อมที่จะจัดพิมพ์ หนังสือเรียนให้แล้วเสร็จก่อนปิดภาคเรียน ซึ่งเดิมจะมีนโยบายดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 22 มี.ค.ของทุกปี แต่ปีนี้จะทำให้ แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ก.พ.59 ส่วนเรื่อง งบอุดหนุนนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน 5 รายการ ได้แก่ ค่าจัดการเรียนการ สอน ค่าหนังสือเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน นั้น นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ กพฐ. มีนโยบายจัดสรรเงินให้ โรงเรียนภายในเดือน ธ.ค. ดังนั้น องค์การ ค้ำ หวัง ก็ต้องรีบพิมพ์หนังสือให้แล้วเสร็จเดือน ธ.ค.นี้เช่นกัน และพร้อมส่งหนังสือให้โรง เรียนภายในเดือน ม.ค.-ก.พ. เพื่อที่ครูและ เด็กจะได้เตรียมพร้อม และเชื่อมโยงกับ นโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูปการศึกษา ด้วย

